

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ ๑๖๐๘



สำนักเลข ธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 40052
วันที่ 20 มี.ค. 2561 9.10

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบุโยะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุโขทัยโก-ลก และตำบล
จะนะ อำเภोजะนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลข ธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๗๑๗๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักเลข ธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็น
ความเห็นเรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบุโยะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุโขทัยโก-ลก และ
ตำบลจะนะ อำเภोजะนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่
ตำบลบุโยะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุโขทัยโก-ลก และตำบลจะนะ อำเภोजะนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สามารถจัดซื้อและนำที่ดินมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ขาดที่ดินทำกิน ได้เข้าทำประโยชน์ได้ โดยสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรติดตามดูแลให้เกษตรกร สามารถรักษาที่ดินที่ได้รับให้เป็นแหล่ง
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นไปตามเจตนารมณ์และขั้นตอนตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

๒. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรพิจารณากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการพัฒนาในพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรรม
แม่นยำสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในการผลิตพืชกระแสดหลัก และการสนับสนุนทางเลือก
ในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเฉพาะเกษตรผสมผสาน อาทิ การส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา
และสวนผลไม้ เพื่อเสริมสร้างรายได้และลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิต ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อเกษตรกรและ
ชุมชนในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail : chuleeporn@nesdb.go.th